



ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรอง
เพื่อพิจารณาผู้ที่เหมาะสมขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
ตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการทั่วไป กรมควบคุมมลพิษ

ตามที่กรมควบคุมมลพิษได้มีประกาศลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การกำหนดจำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองในตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมควบคุมมลพิษ ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่เหมาะสมขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการทั่วไป ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อพิจารณาผู้ที่เหมาะสมขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการทั่วไป กรมควบคุมมลพิษ และประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการทั่วไป กรมควบคุมมลพิษ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๖.๑/๙๒๘ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ มติ อ.ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ มติ อ.ก.พ. กรมควบคุมมลพิษ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การกำหนดจำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองในตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมควบคุมมลพิษ และประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่เหมาะสมขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อ ประกอบมติคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่เหมาะสมขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมควบคุมมลพิษ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการทั่วไป กรมควบคุมมลพิษ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองดังกล่าวหมดอายุภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นับแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์)

รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่เหมาะสมขึ้นบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมควบคุมมลพิษ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการทั่วไป กรมควบคุมมลพิษ
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
ตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

๑.๑ ผู้อำนวยการกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางสาวกุลชา ธนะขว้าง	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
๒	นายชานัน ติरणะรัต	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
๓	นายไชโย จุ้ยศิริ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
๔	นางสาวธีราพร วิริวุฒิก	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตราย
๕	นางสาวผานิต รัตสุข	ผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษ
๖	นางสาวศานี ทิพย์ทะเบียนการ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
๗	นางศุภฤกษ์ ดวงขวัญ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

๑.๒ ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพน้ำ

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางสาวกุลชา ธนะขว้าง	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
๒	นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
๓	นายชัยยุทธ แสงให้สุข	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
๔	นายชานัน ติरणะรัต	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
๕	นายไชโย จุ้ยศิริ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
๖	นางสาวธีราพร วิริวุฒิก	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตราย
๗	นางสาวผานิต รัตสุข	ผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษ
๘	นางสาวศานี ทิพย์ทะเบียนการ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

๑.๓ ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายชานัน ติरणะรัต	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
๒	นายไชโย จุ้ยศิริ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
๓	นางสาวธีราพร วิริวุฒิก	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตราย
๔	นางสาวศานี ทิพย์ทะเบียนการ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
๕	นายเสกสรร แสงดาว	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

๒. ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

๒.๑ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางสาวกุลชา ณะขว้าง	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
๒	นางสาวจรินทร์ภรณ์ ติพพะมงคล	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

หมายเหตุ : ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาก่อนกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการก่อนกรองในตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ ระดับต้น สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษ และผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร


